

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết vụ việc kéo dài hơn 20 năm

Vừa qua, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã tiếp công dân định kỳ tháng 12 và chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc, trong đó có vụ việc kéo dài hơn 20 năm.

HẢI HÀ

Để giải quyết vấn đề triệt để, Phó Giám đốc Sở TN&MT đề nghị, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn liên ngành tiến hành rà soát lại toàn bộ dự án.

Ý kiến thêm về vụ việc này, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Bình cho biết, dự án triển khai từ 2002, tuy nhiên đến nay chưa giao được đất cho dân.

Thẩm quyền giải quyết thuộc UBND thành phố Bắc Ninh, nhưng công dân thấy triển khai chậm, tiếp tục ý kiến lên tỉnh. Thanh tra tỉnh đã nhiều lần tiếp công dân về nội dung này và cũng đã ban hành văn bản phúc đáp trả lời.

Lắng nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cho biết, nội dung liên quan đến giao đất cho các hộ từ thời điểm trước nhưng vướng mắc đến nay.

Dự án triển khai từ năm 2002, từ đó đến nay đã có 3 Luật Đất đai (năm 2003, năm 2013, năm 2024) ra đời. Do vậy, việc áp dụng quy định của pháp luật để giải quyết gặp khó khăn.

Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, thành phố và ý kiến của người dân, Phó Chủ tịch tỉnh chia sẻ: Nghe công dân trình bày, tôi thấy rất sốt ruột. Tỉnh sẽ có chỉ đạo quyết liệt để tránh lãng phí tại dự án này.

Sau buổi tiếp dân hôm nay, Phó Chủ tịch tỉnh cho biết, sẽ đề nghị UBND tỉnh họp bàn, xem xét giao Thanh tra tỉnh hoặc Sở TN&MT tiến hành rà soát lại toàn bộ dự án, từ đó có hướng dẫn cụ thể để UBND thành phố Bắc Ninh thực hiện.

Ngoài vụ việc trên, tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch tỉnh cũng tiếp và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với vụ việc của ông Ngô Ngọc Tấn và một số hộ dân trúng đấu thầu tại dự án dân cư dịch vụ xã Tam Sơn (khu A thôn Dương Sơn, thành phố Từ Sơn); vụ việc của các cư dân tại Chung cư Green Pearl đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh kiến nghị về việc chủ đầu tư chậm trễ làm thủ tục cấp sổ hồng căn hộ cho các cư dân...

Lắng nghe công dân trình bày, Phó Chủ tịch tỉnh chia sẻ với những khó khăn mà các hộ dân phải trải qua, đồng thời chỉ đạo các địa phương và sở, ngành có liên quan sớm giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết vụ việc kéo dài hơn 20 năm.

Ảnh: HH

Cùng dự có đại diện Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã lắng nghe công dân trình bày và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết một số vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trong đó, có vụ việc của công dân khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, đại diện cho 61 hộ dân tại Dự án Khu đồng Khí Tượng (Sau Thuần).

Theo công dân trình bày, dự án đã được các cấp chính quyền từ tỉnh, tới thành phố và phường ban hành đầy đủ văn bản để thực hiện. Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng đã có văn bản điều chỉnh quy hoạch.

“Tuy nhiên, đến nay dự án kéo dài quá lâu. Hiện, cơ sở hạ tầng đã làm nhưng “đắp chiếu” hơn 15 năm, nếu tính kể từ khi có dự án là 22 năm”, công dân nêu và cho rằng, “đây là biểu hiện của sự lãng phí”.

Theo công dân, điểm mấu chốt của tồn tại là do UBND phường

Võ Cường và UBND thành phố Bắc Ninh chậm trễ trong thực hiện chỉ đạo của cấp trên.

Công dân đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm Dự án Khu đất Sau Thuần theo Quyết định 354 ngày 8/4/2002 của UBND tỉnh. Công dân đã nộp tiền nhưng 22 năm chưa giao đất.

Về việc này, ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bắc Ninh cho biết, dự án kéo dài từ năm 2002. Năm 2007, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận thanh tra. Tại kết luận này đã kết luận thu hồi dự án để giao UBND thành phố Bắc Ninh đấu giá theo quy định.

Tuy nhiên, năm 2008, tỉnh có văn bản cho phép tiếp tục thực hiện dự án, nhưng đến giờ dự án vẫn chưa triển khai được lý do chủ yếu ở cấp địa phương.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định đối tượng giao đất. Bên cạnh đó, trong quy hoạch trước có 48 lô sau điều chỉnh quy hoạch lên 61 lô. Trong giấy tờ mua bán, không ghi số lô, không biết vị trí đất của mình ở chỗ nào. Do vậy, quá trình thực hiện gặp khó khăn.

Người dân cảm ơn chỉ đạo giải quyết của Phó Chủ tịch tỉnh

Cùng tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã tiếp một số công dân khu K, Dự án Khu nhà ở đường Huyền Quang, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Công dân đề nghị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang sử dụng đất tại khu K, Dự án nhà ở ở đường Huyền Quang.

Vụ việc cũng đã kéo dài 20 năm, công dân mong muốn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tính toán số tiền chậm nộp để người dân được đóng tiền, từ đó đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Lắng nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản tham mưu UBND tỉnh mời chủ đầu tư và các bên liên quan tổ chức họp bàn để gỡ vướng, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tại buổi tiếp, người dân hoàn toàn nhất trí với chỉ đạo giải quyết của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh, bày tỏ cảm ơn và vui vẻ ra về.